
   

 

 Borgartún 12 – 14 / 105 Reykjavík / Sími 411-1111 / www.reykjavik.is 
 

 
 

mánudagur, 24. apríl 2023 
 

UMSÖGN 
 
 
 
Viðtakandi:     Umhverfis- og skipulagsráð 
 
Sendandi:        Skipulagsfulltrúi 
___________________________________________________________________________ 
Efni:   Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um AldinBioDome í Elliðarárdalnum, sbr. 21. 
liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. mars 2023. 
Fyrirspurninni er vísað til umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu skipulagsfulltrúa. 
 
Óskað er upplýsinga um stöðu verkefnisins AldinBioDome í Elliðarárdalnum. Hefur 
rekstraraðilar hætt við þau áform? Á sínum tíma lögðust Landvernd, Hollvinasamtök 
Elliðaárdalsins og Stangaveiðifélag Reykjavíkur gegn skipulaginu í Elliðaárdal. Enn fremur 
gagnrýndu Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun áformin á sínum tíma, enda yrði það 
óafturkræft fyrir ósnortna náttúruna ef gengið yrði á dalinn með umfangsmikilli 
gróðurhvelfingu fyrir verslunarrekstur og atvinnustarfsemi.  
 
Svar: 
Skipulagsfulltrúi hefur engar upplýsingar um hvort rekstaraðili Aldin BioDome hafi hætt við 
áform um uppbyggingu við Stekkjarbakka í samræmi við deiliskipulag sem tók gildi 25. 
nóvember 2019 með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.  Lóðaúthlutun og samningagerð er á 
verksviði Skrifstofu borgarstjóra.   

 
 
 
 

____________________________ 
Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi 


